

# Một số giải pháp phát triển kinh tế

## tại huyện Đông Hải, tỉnh Bạc Liêu giai đoạn 2022-2030

Nguyễn Trọng Hán

UBND huyện Đông Hải, tỉnh Bạc Liêu

Huyện Đông Hải, tỉnh Bạc Liêu là vùng nông thôn ven biển, có 11 đơn vị hành chính, gồm 10 xã và 01 thị trấn với diện tích tự nhiên 57.963ha, chiếm 21,22% so với tổng diện tích tự nhiên của tỉnh Bạc Liêu, diện tích đất nông nghiệp (nông, lâm, ngư, diêm nghiệp): 47.665 ha, chiếm 82,23% so với tổng diện tích tự nhiên của huyện, có chiều dài bờ biển 23km. Thời gian qua, phát triển kinh tế tại huyện Đông Hải, tỉnh Bạc Liêu đã đạt được những kết quả rất tích cực ở các góc độ: kinh tế, chính trị, xã hội.

**N**ếu đánh giá một cách khách quan, toàn diện thì kinh tế của huyện Đông Hải, tỉnh Bạc Liêu cũng đang bộc lộ những hạn chế, yếu kém, đó là: tốc độ tăng trưởng kinh tế còn thiếu ổn định, cơ cấu kinh tế chuyển dịch còn chậm, sản xuất chưa gắn với thị trường, chưa phát huy được tiềm năng, thế mạnh của địa phương để phát triển kinh tế, thu nhập bình quân đầu người còn thấp, nhiều vấn đề văn hóa - xã hội còn có những hạn chế nhất định. Để kinh tế tại huyện Đông Hải, tỉnh Bạc Liêu phát triển mạnh trong giai đoạn 2022-2030, cần thực hiện các giải pháp sau.

Thứ nhất, quản lý chặt chẽ việc thực hiện qui hoạch phát triển kinh tế đã được tỉnh phê duyệt

Với huyện Đông Hải, do nhu cầu của tiến trình đô thị hóa, đồng thời với sự phát triển ngày càng cao, mỗi gia đình đều có nhu cầu nâng cấp nhà ở; mỗi xóm, ấp, xã đều có nhu cầu nâng cấp đường sá, nâng cấp, sửa chữa, mở rộng các công trình công cộng, điều đó đặt ra yêu cầu phải quản lý chặt chẽ việc thực hiện qui đã được phê duyệt, tránh tình trạng lãng phí đất đai, vật liệu xây dựng, đảm bảo trật tự về kiến trúc, cảnh quan và giữ vững sự ổn định về môi trường sinh thái.

Theo Thông tư liên tịch số 13/TTLT-BXD&PTNT-BTN&MT ngày 28/10/2011 quy định việc lập thẩm định phê duyệt quy hoạch xây dựng NTM thì: "Quy hoạch NTM bao gồm quy hoạch định hướng phát triển không gian; quy hoạch sử dụng đất và hạ tầng thiết yếu cho phát triển sản xuất nông nghiệp hàng hóa, công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, hoạch phát triển các khu dân cư mới và chỉnh trang các khu dân cư hiện có theo hướng văn minh, bảo tồn được bản sắc văn hóa tốt đẹp".

Trên cơ sở, khi thực hiện quy hoạch, điều chỉnh quy hoạch phát triển kinh tế, cần xác định rõ những vấn đề vừa nằm trong quy hoạch NTM, vừa nằm trong quy hoạch vùng đô thị để thực hiện các nội dung quy hoạch, nhất là về sử dụng đất đai, hạ tầng

kỹ thuật cho phù hợp. Thực hiện dân chủ, có cơ chế để người dân tham gia ý kiến, bày tỏ ý chí, nguyện vọng về đề án quy hoạch, nhằm đảm bảo khi tổ chức thực hiện quy hoạch tạo được sự đồng thuận, sự tự nguyện đóng góp công sức, tiền của, đất đai của nhân dân cho xây dựng NTM. Tập trung chỉ đạo các cơ quan, ngành chức năng liên quan tham gia ý kiến, thực hiện các nội dung chủ yếu của quy hoạch, đảm bảo thống nhất với sự phát triển kinh tế xã hội của từng xã, phù hợp với quy hoạch phát triển vùng đô thị, nông thôn, nhất là vùng sản xuất hàng hóa với quy mô lớn, quy hoạch công trình giao thông, thủy lợi, vệ sinh môi trường.

Thứ hai, kiện toàn bộ máy quản lý và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực của huyện trong phát triển kinh tế

Thường xuyên củng cố, kiện toàn và nâng cao chất lượng hoạt động của ban chỉ đạo thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế từ huyện đến cơ sở. Nâng cao chất lượng hoạt động của bộ máy hành chính nhà nước cấp cơ sở là bước đi căn bản phải thực hiện thường xuyên, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ là điều kiện tiên quyết, để thực hiện đạt kết quả nhiệm vụ phát triển kinh tế đã xác định.

Thực hiện tốt qui chế phối hợp giữa các ban, ngành, đoàn thể được phân công phụ trách từng tiêu chí, địa bàn. Phân công cụ thể nhiệm vụ, công việc và trách nhiệm của từng cán bộ thành viên, thực hiện tốt phương châm "cùng làm với nhân dân". Mỗi cán bộ, công chức, đảng viên là tấm gương sáng trong xây dựng gia đình, xóm, ấp trong phát triển kinh tế gắn với phong trào xây dựng NTM, đi đầu trong góp công, góp sức và góp của với phong trào chung; là một tuyên truyền viên để mọi người dân hiểu rõ và làm theo.

Tiếp tục tổ chức các lớp đào tạo, tập huấn, nâng cao trình độ, năng lực lãnh đạo, quản lý, điều hành cho đội ngũ cán bộ Đảng, chính quyền, đoàn thể từ

huyện đến cơ sở đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ phát triển kinh tế địa phương giai đoạn 2022 - 2025. Nội dung, thời gian đào tạo, tập huấn của chương trình phải phù hợp với thực tiễn, cần kết hợp giữa lý thuyết với tham quan thực tế các điển hình tiên tiến.

Tập huấn nâng cao năng lực, nhận thức cho cộng đồng và người dân hiểu đầy đủ hơn về nội dung, phương pháp, cách làm mới. Tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn người dân kỹ năng lựa chọn, quyết định những ưu tiên thiết thực để phát triển cộng đồng, nhằm phát huy vai trò chủ thể của người dân trong phát triển kinh tế địa phương.

Thứ ba, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý và điều hành trong phát triển kinh tế

Các cấp ủy, chính quyền cần nâng cao nhận thức về ý nghĩa, tầm quan trọng và tập trung chỉ đạo quyết liệt hơn nữa đối với nhiệm vụ phát triển kinh tế, phải xác định đây là một nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên và gắn kết với nhiệm vụ chính trị của từng cơ quan, đơn vị; đưa nội dung phát triển kinh tế vào phương hướng, nhiệm vụ năm, chương trình, kế hoạch công tác 6 tháng, hàng quý để triển khai thực hiện.

Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý của chính quyền từ huyện đến cơ sở; đẩy mạnh cải cách hành chính; nâng cao chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công (PAPI), vai trò, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, công chức, nhất là người đứng đầu trong việc lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện xây dựng NTM; Huy động cả hệ thống chính trị thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM; xây dựng kế hoạch, qui chế phối hợp giữa các ngành, các xã trong triển khai thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, cần xác định, phân công rõ trách nhiệm cụ thể của các cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc - đoàn thể, các cơ quan, đơn vị từ huyện đến xã, ấp, nhằm tạo sự phối hợp chặt chẽ, đồng bộ, tránh chồng chéo hoặc làm riêng lẻ, gây tốn kém thời gian, kinh phí.

Triển khai thực hiện đồng bộ, kịp thời các chủ trương, chính sách của Đảng và nhà nước, nhất là các chủ trương, chính sách về tín dụng, nhằm tạo điều kiện cho người dân tiếp cận được nguồn vốn vay tín dụng lãi suất thấp để đầu tư mở rộng sản xuất. Tăng cường kiểm tra, đôn đốc việc tổ chức thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của nhà nước về nông nghiệp, nông dân, nông thôn, xây dựng NTM.

Chính quyền huyện Đông Hải cần định hướng đầu tư hoàn thiện hạ tầng kinh tế xã hội; đẩy mạnh phát triển kinh tế và tổ chức sản xuất. Hàng năm, cần cân đối bố trí vốn để thực hiện phát triển kinh tế, ưu tiên bố trí vốn đầu tư các công trình trọng điểm, các tuyến đường giao thông huyết mạch, đường xã liên ấp, ấp liên ấp; nâng cấp, mở rộng các

tuyến đã nhựa hóa, bê tông hóa những năm trước đây; đầu tư kết nối đồng bộ hệ thống giao thông của xã với giao thông của huyện.

Tranh thủ nguồn vốn hỗ trợ của cấp trên, vốn chương trình mục tiêu quốc gia và xã hội hóa để nâng cấp, sửa chữa, xây dựng các công trình đảm bảo đạt chuẩn về cơ sở vật chất, thiết bị cho các trường học, trạm y tế xã; hệ thống Trung tâm văn hóa- thể thao xã, Nhà văn hóa - khu thể thao ấp, hệ thống thông tin và truyền thông cơ sở; đầu tư các nhà máy nước sạch qui mô, công suất lớn, để cung nước sạch cho dân cư nông thôn; đầu tư hệ thống lưới điện 3 pha phục vụ sản xuất, nhất là vùng nuôi thâm canh - bán thâm canh, nuôi tôm công nghệ cao.

Đẩy mạnh phát triển hạ tầng thương mại nông thôn; tiếp tục đầu tư hoàn thiện và tăng cường công tác quản lý, sắp xếp việc mua bán ở các chợ nông thôn. Khuyến khích, tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức, cá nhân phát triển thương mại - dịch vụ tại các khu trung tâm xã, khu đông dân cư, dọc các tuyến giao thông chính trên địa bàn.

Triển khai xây dựng các khu dân cư theo đúng qui hoạch được duyệt; gắn công tác tái định cư các dự án phát triển huyện với xây dựng các khu dân cư; chỉnh trang lại các khu dân cư hiện hữu; giải quyết tốt nhu cầu đất ở cho nhân dân, nhất là hạn chế việc xây dựng nhà ở trái phép.

Đẩy mạnh công tác xúc tiến, mời gọi đầu tư; vận dụng các cơ chế, chính sách để khuyến khích các tập đoàn, doanh nghiệp lớn, có năng lực về tài chính đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn huyện theo mô hình liên kết trong sản xuất - chế biến - tiêu thụ, gắn kết giữa các tác nhân: nông dân - hợp tác xã - doanh nghiệp - nhà khoa học - nhà nước, ưu tiên những lĩnh vực huyện có thế mạnh, vừa giải quyết được nhiều lao động tại địa bàn nông thôn, vừa tạo lực lượng nòng cốt xây dựng NTM ở địa phương. Khôi phục và phát triển các làng nghề truyền thống trên địa bàn huyện, như: Làm khô, nước mắm; nghề thủ công mỹ nghệ từ vỏ nghêu, sò... gắn với phát triển du lịch sinh thái rừng ngập mặn theo tuyến ven biển, vườn chim Lập Điền (xã Long Điền Tây), Lăng Ông Nam Hải (Gành Hào), di tích lịch sử văn hóa cấp tỉnh đình thần Nguyễn Trung Trực ( xã an Trạch A).v.v...

Thứ tư, huy động và sử dụng có hiệu quả nguồn lực trong phát triển kinh tế huyện.

Tập trung huy động, quản lý và sử dụng có hiệu quả nguồn lực phục vụ xây dựng NTM; thực hiện lồng ghép các nguồn vốn từ các chương trình, dự án hỗ trợ có mục tiêu của Trung ương, tỉnh, vốn từ ngân sách nhà nước và huy động nguồn lực xã hội hóa để đầu tư xây dựng hạ tầng thiết yếu, công trình trực tiếp phục vụ sản xuất và sinh kế cho người dân, có tính bức thiết trên địa bàn, phù hợp với yêu cầu,

nguyện vọng của nhân dân. Tranh thủ nguồn vốn từ các doanh nghiệp thông qua liên doanh, liên kết trong sản xuất, vốn tín dụng thương mại, tín dụng nhà nước và các tổ chức tín dụng khác trong triển khai thực hiện.

Mỗi xã có kế hoạch cụ thể hàng năm để phát huy nguồn lực tại chỗ của địa phương, cũng như huy động nguồn lực trong cộng đồng dân cư từ các phong trào: chỉnh trang, cải tạo tường rào cổng ngõ, nhà ở, xây dựng các công trình vệ sinh, chuồng trại chăn nuôi hợp vệ sinh, cải tạo vườn tạp phát triển kinh tế, đầu tư ứng dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật nâng cao hiệu quả sản xuất...

Rà soát, lập kế hoạch khai thác quỹ đất công để tạo nguồn vốn đầu tư; đồng thời, thực hiện lồng ghép nguồn vốn chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM và nguồn vốn chương trình mục tiêu giảm nghèo giảm nghèo bền vững, các dự án hỗ trợ có mục tiêu để thực hiện các tiêu chí. Hàng năm, dành một tỷ lệ ngân sách địa phương thoả đáng đầu tư cho phát triển kinh tế gắn với xây dựng NTM; kêu gọi các thành phần kinh tế tham gia đóng góp, đầu tư thực hiện Chương trình. Việc huy động mức đóng góp của nhân dân phải được bàn bạc dân chủ, công khai, minh bạch và phải được sự đồng tình, nhất trí của cộng đồng; không yêu cầu người dân đóng góp bắt buộc và không huy động quá sức dân; không huy động đối với hộ nghèo, cận nghèo, hộ đặc biệt khó khăn; khơi dậy tinh thần yêu nước, tự chủ, tự lực vươn lên làm giàu của người dân.

Thứ năm, tăng cường kiểm tra, giám sát chương trình, mục tiêu phát triển kinh tế

Các cơ quan chức năng của huyện cần tiếp tục chủ động tham mưu cho các cấp ủy Đảng xây dựng chương trình kiểm tra, giám sát toàn khóa, từng năm; tổ chức thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát đảm bảo chất lượng. Nội dung kiểm tra tập trung vào việc sử dụng nguồn hỗ trợ của Nhà nước để sửa chữa, nâng cấp mở rộng lộ giao thông nông thôn; việc huy động các nguồn đóng góp của nhân dân làm các công trình ở địa phương.

Đảng ủy thường xuyên quan tâm giám sát việc lãnh đạo của cấp ủy, chỉ bộ đối với các Ban phát triển ấp trong việc tổ chức tuyên truyền, vận động nhân dân chỉnh trang nhà ở, mở rộng đường làng, ngõ xóm, ... từ đó phản ánh với cấp ủy, chính quyền tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, uốn nắn kịp thời các sai phạm, giải quyết khó khăn, đồng thời cũng phát hiện, nhân rộng các tập thể, cá nhân làm tốt, hiệu quả.

Để có được sự đồng tình, nhất trí cao của các tầng lớp nhân dân, huy động được sức dân trong phát triển kinh tế của huyện, bên cạnh công tác tuyên truyền, vận động, phát huy dân chủ, các cấp ủy, các cơ quan chức năng cần thường xuyên quan tâm tới

công tác kiểm tra, giám sát. Việc kiểm tra, giám sát phải phù hợp tình hình địa phương, nội dung các cuộc kiểm tra, giám sát tập trung vào việc triển khai thực hiện các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, đặc biệt là bám sát vào nhiệm vụ chính trị của địa phương, cơ quan, đơn vị để tập trung kiểm tra, giám sát việc thực hiện các chương trình, đề án, chính sách hỗ trợ về phát triển kinh tế.

Công tác kiểm tra, giám sát có một vai trò quan trọng đối với sự lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện phát triển kinh tế. Trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện, các cấp ủy trong huyện cần quan tâm, chú trọng công tác kiểm tra, giám sát, tập trung kiểm tra, giám sát việc lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện phát triển kinh tế; việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở trong việc bàn, quyết định những công việc, trong việc huy động và sử dụng nguồn lực của nhân dân; việc bố trí và sử dụng nguồn vốn xây dựng cơ bản, qua đó củng cố thêm lòng tin của nhân dân vào sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền địa phương.

Như vậy, nếu chúng ta thực hiện đồng bộ các giải pháp phát triển kinh tế nêu trên thì trong thời gian tới sẽ đạt được mục tiêu đề ra cụ thể như: Đến cuối năm 2025 có 10/10 xã đạt chuẩn NTM nâng cao; ít nhất 4/10 xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu theo quy định của Trung ương; giai đoạn 2022 - 2025 huyện hoàn thành tiêu chí huyện NTM nâng cao. Thu nhập bình quân đầu người 95 triệu đồng/năm; Tỷ lệ hộ nghèo giảm xuống còn dưới 2%; Tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế 98%; Tỷ lệ hộ dân được sử dụng nước sạch 85%; Tiếp tục duy trì 100% số xã có an ninh trật tự xã hội được giữ vững./.

## Tài liệu tham khảo

Ban thường vụ Huyện ủy Đông Hải (2017), Kế hoạch số 40-KH/HU, ngày 29/03/2017, thực hiện Chỉ thị số 10-CT/TW của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng NTM, đô thị văn minh", Đông Hải.

Ban thường vụ Huyện ủy Đông Hải (2018), Kế hoạch số 85-KH/HU, ngày 31/8/2018 thực hiện Chỉ thị số 15-CT/TU ngày 03/7/2018 của Ban thường vụ Tỉnh ủy (khóa XV) về xây dựng NTM kiểu mẫu trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2018 - 2020 và những năm tiếp theo, Đông Hải.

Ban chỉ đạo xây dựng NTM huyện Đông Hải (2020), báo cáo số 128/BC-BCĐ, ngày 10/12/2020 về tình hình thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM trên địa bàn huyện, giai đoạn 2018-2020, Đông Hải.